

KSUC-O-065

ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ: กรณีศึกษา ป่าพรุขี้เสี้ยน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ภูมิชัย สุวรรณดี

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 80280

Corresponding author: poom_law@hotmail.com

บทคัดย่อ

ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ: กรณีศึกษาป่าพรุขี้เสี้ยน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะและสภาพปัญหาของการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าพรุขี้เสี้ยน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และศึกษาขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุขี้เสี้ยน ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ป่าพรุขี้เสี้ยน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยการศึกษาวิจัยดังกล่าวได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบคุณภาพโดยมีทั้งการวิจัยเอกสาร กฎหมาย และการสัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ป่าพรุขี้เสี้ยนทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำป่าพรุขี้เสี้ยนในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนั้นด้วย ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนส่วนใหญ่บริเวณโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำป่าพรุขี้เสี้ยนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญอย่างมากในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใช้เป็นแหล่งหากินและแหล่งที่อยู่อาศัย แต่ยังมีประชาชนหรือชุมชนบางส่วนเห็นว่าการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ภายใต้กฎหมายและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเป็นอุปสรรคต่อวิถีชีวิตและการทำมาหากินของชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำป่าพรุขี้เสี้ยน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เป็นไปตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนดไว้ คณะผู้วิจัยได้เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นชอบตามแนวทางที่คณะผู้วิจัยเสนอ

คำสำคัญ: ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบ พรุขี้เสี้ยน